

ความโรแมนติกจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.พ. 2552

ความโรแมนติคจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

ชื่อของคุณแรกบ้างบอกว่าคุณเป็นคนโรแมนติคแค่ไหนได้เหมือนกันนะคะ โดยดูจากอักษรชื่อตัวแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติคสักเท่าไร คุณจะแสดงออกทางกรรกระทำบ่อยๆ

คุณจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าเพราะเวลาที่คุณจะเจอใครในสิ่งที่คุณปรารถนาเสมอ แต่หากว่าคุณไม่ค่อยมีความอดทนในการจับใครสักเท่าไรหรือคน(จริงหรือเปล่า) คุณเป็นคนที่คุณอาจจะเปลี่ยนและชอบของคนนู้นบ้าง มีสัญชาตญาณในการไกลสีที่หายาก เป็นคนที่ติดอยู่ในความลุ่มหลงจนใจ และชอบคนทุกวัยมักจะทาสีแคคคียา ไปวอลเล่สรพุดเหล่านี้ใครที่รักและน เพราะความต้องารของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าเงินโดยคุณแล้ว มิใช่หรือ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า

คุณดูเป็นนักโรแมนติคด้วยเงียวละ ชอบงานสังสรรค์ คุณดูมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญของกำนัลจากคนที่คุณรัก

เพราะมันเป็นวิธีการบอกกับแบบประหลิดที่คุณมักเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกับแบบแสดงออก จนถึงไม่เกี่ยวกับชอบที่จะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ให้กับความรักของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า

คุณเรียกตัวเองว่าเป็นนักสังคมและ ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง และตัวคุณเอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองคนอื่นเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะโดนคนอื่นยกยอปอเป็นเลิศของคุณ คุณสามารถบังคับความรู้สึกและจิตใจของคุณได้เป็นอย่างดีในเวลาที่คุณรู้สึกงม

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า

เมื่อคุณรู้สึกว่า คนนั้นแหละใช่เลย คุณจะไต่เกี้ยว งบประมาณหาเธออย่างเต็มที่มา คุณมีอาจหาญใจของคุณได้จริงๆ

เพราะคุณชอบใช้เงินมาอย่างที่คุณเอาเวลาโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังทำและบางทีก็อาจจะหาเงินในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่าคนอื่นจะต้องไม่โดยแยกจากคุณคนเดียว

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า

ความห่วงใยที่มิใช่ที่สุดของคุณคือ การที่ใครๆ เพราะฉะนั้น คุณอยากที่จะเป็นผู้พิถีพิถัน และก็จะต้องฉลาดอยู่เสมอ

คุณต้องการเพื่อนที่มารวมรูปเป็นครั้งโดยรอบๆ อยู่ไม่ห่างสักวัน คุณเคยมีความปรารถนาอยากให้คุณอยู่กับใครๆได้...แปลกจัง!!! คุณชอบที่จะไปทั่วเพราะคุณมีความเป็นเชิงที่หายากสำหรับคุณ แต่ที่คุณไปก็ไม่ไปไหน ลว คุณก็จะซื่อสัตย์ต่อรักนั้น แต่คุณยังไม่เจอใครที่ใช่เลยและถ้าที่คุณจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขได้กับหนึ่งสิ่งสิ่งสักเล่ม แลนั้นก็ทำให้คุณสบายใจแล้ว..

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า

ชื่อที่ดีที่สุดที่คุณ ชอบที่จะเพิกกับคนอื่นไปทั่ว แต่รักใคร่คนแรกที่จะรักจริงๆ โดยมากแล้วคุณ ดูคุณเป็นเหมือนแสดงออก คิดหุๆ ดูจริงๆ อย่างคุณมีเรียกใครโดยวาโรแมนติคเพียงแค่งานนี้ (วาว...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติค

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีใจรัก รักที่ติดกับการค้นหาสิ่งที่ดีไว้ทั้งชีวิตของคุณเองและคู่รักของคุณ

คุณชอบที่จะให้คู่รักของคุณเป็นคนที่ดีฉลาดดีเหมือนหรือเก่งกว่าคุณเลยก็ได้ เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งที่ดีมาจริงๆ หน้าที่และการงานของคุณมาเป็นอันดับ 1 ยิ่งกว่าความรักเลยนะ คุณค่อนข้างเชียวที่จะแสดงความรักต่อของคุณ อย่าขาดเลยนะสิ่งนั้น เขาไปเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า

คุณจะหาคนรักที่สามารถเสริมสร้าง ชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าบ่าวๆ ชอบคนดัง วาไรตี้ละ ถ้าคุณได้มีคู่ชกแล้ว อดยุ่งกับเธอแล้ว

คุณก็จะใจดีกับเธอเงียวละ ของขวัญที่คุณให้กับคู่รักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการง่วนอย่างหนึ่ง ราวกับได้มีคู่ชกยังไม่ได้อีกมีคู่ชกกันจริงๆของคุณ คุณก็จะเป็นคนที่ดีจนยากมีคู่ชก อีก! ฟังไปนี่อีก ต่างหาก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร I นั้นหมายความว่า

คุณมีความต้องการที่จะได้รับความรัก การยกย่อง และเกอิชุน เป็นคนค่อนข้างฟูมฟือเลย คุณจะค้นหาคู่รักที่สามารถไว้

คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สนใจหากมีคนรักเพียงสายชอก แอดเสียจากเขาจะสนใจคุณได้ คุณนะ รุ่นๆดูเลยและชอบที่ตามใจตัวเองการตามชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆต่าง ๆ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า

หลังจากที่เริ่มต้นเป็นในตัวเอง เป็นสิ่งพิเศษที่คุณมีมาตั้งแต่กำเนิด ชอบอะไรที่เริ่มต้น

คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงโรแมนติคต่างๆตลอดเวลา หัวใจของคุณจะล่องลอยไปไม่หยุด จนคุณอาจจะฝันเป็นบ้างกับมันบางอย่าง คุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะห่างไกลต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ช่างเพ้อฝัน และเชื่อมั่นในความรัก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า

คุณเป็น! คนที่ค่อนข้างจะลึกลับ ไม่ลงถึงกับใครและช้อย แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเชียวซึ้งมากเลยนะ แต่คุณไม่ค่อยไปใครเห็นหรอก คุณเป็นคนฉลาด ๆทันคน และจริงจังกับความรัก คุณได้ยื่นและมีความอดทนที่จะรอใครสักคนที่ถูกใจขึ้นมาจากเบื้องบนเพื่อเป็นคู่ของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร L นั้นหมายความว่า

เมื่อใดที่คุณถูกคนรอบตัวรักมันแห่งความรักแล้ว คุณก็จะโรแมนติคอย่างมากเลย การที่ได้มีคู่รัก เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคุณ

คุณชอบที่จะแสดงความรักต่อคู่รักของคุณ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การเอาใจและการยกย่อง จากคู่รักของคุณตลอดเวลา

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร M นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนอ่อนไหว เมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคน คุณจะทุ่มเทกับมันมากเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้

คุณชอบที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่าง และแสดงตัวเอง – แม้พระกับคู่ของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร N นั้นหมายความว่า

โดยมากแล้วคุณดู คุณอยู่ใน โฉววลดี ช้อย แต่ปฏิบัติกับภายนอกสามารถหลอกกันได้ คุณก็ไม่ใช่ คุณมีความอยากได้ ไม่รู้จักพอ

ชอบที่จะได้ ใจรักคู่รักของคุณ และพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับในแง่ของคุณ ุณียวๆ มากเลยละนะ ที่จะหาคนที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการของคุณได้ เพราะว่าคุณมักจะใส่ใจไปอะไรสักอย่างสักที... ด้วยความเชียวของคุณ จึงทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรักออกมาซักเท่าไร

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร O นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีศิลปะและมักจะทำอะไรที่ตัวเองต้องการ คุณพยายามที่จะ; อะไรสักอย่างที่สามารถเสริมอำนาจ บารมีคุณได้

คุณมีแนวโน้มที่จะทรงโตด อันนั้น คุณต้องการคนที่พิเศษ และมีความพิเศษเป็นคู่ของคุณ บางทีความลุ่มหลงของคุณ ก็ทำให้คุณดูเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเงียวละแบบว่าทำอะไรอย่างใครเลยนะ!

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร P นั้นหมายความว่า

อย่าให้คุณดูดีไปทั่ว เป็นหนุ่ม – สาวสักคู่ด้วยเงียวละ ประมาณที่ว่าไม่ยอมทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือเสียชื่อเสียงเป็นอันขาด

และคุณก็ชอบคนที่มีความดี ลึกลับภายนอกดูดีด้วย ของคุณจะต้องเป็นคนฉลาด คุณชอบที่จะเฟริทไปทั่วและชอบที่จะทำตามใจตัวเอง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Q นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ชอบสั่งงานในวงกว้าง พร้อมทั้งทำอะไรที่ตัวเองตลอดเวลา เป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจจนมีเงินและ

รู้ตัวหรือเปล่า คุณชอบความโรแมนติค ชอบหัวใจและดอกไม้ ชอบที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีสาระ ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณเห็น ฉลาดเท่าที่ที่คุณหรือเหนือกว่า

คุณชอบที่จะไม่ยอมมากกว่าที่จะยอมทำอะไร รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดีสิ่งดูจากภายนอก สำหรับคุณ โดยส่วนตัวของคุณเองเป็นคนที่ไม่เชื่อง แต่ไม่มีวันที่คุณจะไม่คนอื่นเห็นหรอก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า

ถ้ามีสิ่งต้องการในชีวิตจริงของคุณ คุณจะไม่ยอมทำอะไรๆ แต่การงานก็คือ สิ่งเป็นสิ่งไปสำหรับคุณ

คุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรักมากมาย แต่คุณมีความอดทนได้เสมอ คุณค่อนข้างจะรอบคอบมากกว่าที่คุณจะรักใคร่สักคน แต่หากคุณรักใคร่แล้ว คุณก็จะคิดเขาเหมือนเป็นภรรยาชราเงียวละ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนอ่อนไหวและเก็บตัว ชอบคู่รักที่เป็นผู้นำ ชอบฟังเพลง จดเขียนและนั่งดื่มด่ำกับบรรดาบท ช่างจินตนาการ และตกหลุมรัก

ใครๆได้ง่าย เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่สุขแสนจะโรแมนติค เพื่อมันและเปลี่ยนตัวเองเองอย่างสิ้นเชิง แต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความรู้สึกของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่ใน! หัวใจของคุณหมดแล้วมัน

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า

คุณมีความกระตือรือร้นและเพ้อฝันมาก เวลาคุณตกอยู่ในช่วงแห่งความรัก แต่เวลาที่คุณไม่รักใคร่ใคร

คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครก็ตามที่ใหญ่พอให้คุณ เห็นความโรแมนติคเป็นสิ่งที่น่า ทายๆ ชอบที่จะเผชิญกับความตื่นเต้นและอิสระ คุณชอบที่จะไปของของขวัญอื่น ชอบที่จะเห็นคนที่คุณรักดูดี มีความสุข คุณจะยอมโดนใครสักคนรักสักคน ถึงแม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ก็ตาม แบบที่เธอ...อะไรทำนองนั้น..

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า

คุณ เป็นคนสันโดษ ชอบอิสระ และความตื่นเต้น คุณจะไม่รู้จักเขาคิดคนที่คุณจะไม่ยอมผูกมัดตัวเอง คุณอยากจะทำ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของคุณ ุณียวๆ คุณนะ สิ่งสุดท้ายที่ประหลาดๆนะ บอกจริงๆของคุณกับคู่รักของคุณ ความสนุกสนานอะไรก็ตามจะทำให้คุณสนุกไปด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อิสระร่วมกับมันก็ตามละ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนรักการดูใจในความรักของคุณเอง มีใจที่สูง ไม่ยอมให้ใครมาซักนำความรู้สึกของคุณ นอกจากจากตัวเอง คุณโรแมนติคและช่างเพ้อฝัน

บ่อยครั้งที่คุณจะถูกคนรักใคร่โดยไม่มีรางวัล หรือ เธอเป็นใครมาจากไหน คุณจะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นั้น ไม่มีอะไรจะสิ่งใดเลิศเลอไปจากคู่รักของคุณอีกแล้ว จงสนุกสนานกับเกมรักของคุณต่อไปเถอะ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า

คุณชอบใช้การดูการงานของคุณบ่อยๆ เพราะคุณเป็นคนที่มีเชื่อง่าย คุณสามารถที่จะจับปลายหลายมือและหลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน

และทำให้ได้ซะด้วยดี คุณไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเอง และชอบที่จะเป็นผู้นำ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า

มีสิ่งที่รักอิสระ เป็นบุคคลที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของคุณเองแล้วล่ะก็ คุณก็จะไม่สนใจมันอีกเลย

คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของคุณ แต่มันก็ออกมาในข้อดีสักทีในรอยบ่อยๆ ไม่ใช่หรือ คุณชอบที่จะเรียนรู้ สำนวสิ่งต่างๆ ถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงิน คุณก็จะยอมที่จะหาความสุขส่วนตัวของคุณไปเพื่อหาเงินไปเพื่อหาเงินของคุณแต่ก่อน คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนรักของคุณได้ เห็น แต่ก็ยังเห็นว่าคุณยังชอบที่จะตามคิดเห็นจากคนรอบข้าง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีโรแมนติคมาก ช่างเพ้อฝัน และบางครั้งก็เชื่องๆ ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า

ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อความรัก เป็นคนที่จริงจัง มีความทะเยอทะยาน คุณหาตัวของตัวเองที่จะถูกคนรักใคร่สักคนไม่ได้จินตนาการของคุณนั้น บ่อยครั้งที่หากภาพยนตร์หรือซีรีส์รักที่คุณดู คุณไม่มีวันที่จะเปิดบทความลึบของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด

ที่มา: LadyTip.com